

# ชาวชุมชนบางซื่อ ต้านโรงบดอัดขยะ

ชาวบ้านเขตบางซื่อที่อาศัยอยู่ริม  
ทางรถไฟแห่ร่วมคัดค้านการสร้างโรง  
งานบดอัดขยะของกทม. ซึ่งไม่เคยมี  
ประเทศไหนทำมาก่อนที่สร้างใจกลาง  
เมือง



อ่านต่อหน้า

▶ ๑๔

ตัวแทนกองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพฯ ได้มาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นท่ามกลางชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเข้าร่วมงานและแสดงความคิดเห็นคัดค้าน

นางลลิตา ฤกษ์สำราญ ส.ส.กรุงเทพฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อได้ทราบข่าวว่าจะมีการสร้างโรงงานบำบัดจัดขยะในเขตบางซื่อ ก็รู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย เพราะเขตบางซื่อถือว่าอยู่ในเขตเมืองชั้นในที่อยู่ใกล้เขตพระราชฐาน เขตทหารและชุมชนเล็กใหญ่เป็นสิบชุมชนที่เป็นเขตที่มีคนอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าพวกเราชาวบ้านจะได้บุกกรุกพื้นที่ของการรถไฟฯก็ตาม ถ้ากรม.และรฟท.จะมาพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญอย่างไรก็ได้ หรือให้ได้ประโยชน์มากกว่านี้ เพราะที่ดินในย่านนี้มีมูลค่ามหาศาล จะทำอะไรก็คิดถึงคนส่วนรวมกันบ้าง โดยเฉพาะแนวคิดในการตั้งโรงงานกำจัดขยะในเขตบางซื่อนี้

นายวัชร พนมเจริญ ผอ.เขตบางซื่อ กล่าวว่าเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง แต่ก็รู้ถึงปัญหาที่จะกระทบต่อชุมชนเขตบางซื่อ ซึ่งทางเขตจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลเพื่อได้ส่งข้อคิดเห็นของชาวบ้านต่อไปยังผู้บริหารกทม.ต่อไป

นายวราพงษ์ สังคนานนท์ วิศวกร กองโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยสำนักรักษาความสะอาดกทม. กล่าวว่า เนื่องจากประมาณขยะที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ มีถึง 9,500 ตันต่อวัน การกำจัดขยะไม่เพียงพอ และได้เป็นปัญหาหนักกับการบริหารจัดการขยะที่ล้นกทม. ซึ่งทางสำนักงานรักษาความสะอาดคงทำอะไรไม่ได้ทั้งนี้จึงทำได้เพียงเก็บข้อมูลส่งให้ผู้บริหารกทม.ได้รับทราบเท่านั้น

ด้านนายสุณี ทองอ่อน อนุกรรมการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเขตบางซื่อ เผยว่า

ปัญหาการสร้างโรงงานอัดขยะในเขตบางซื่อ เกิดขึ้นประมาณปลายปี 44 โดยทางทม.ได้จัดงบประมาณเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาทางทม.ไม่เคยมาสอบถามประชาชนในพื้นที่เลย

นายเอนก รักษาดี้อย เลขานุการชุมชน สิ้นน้ำเงิน 3 กล่าวว่า ชาวชุมชนและชาวบ้านในย่านนี้ก็ไม่เห็นด้วยด้วยสักคน ทั้งนี้การที่จะสร้างโรงงานอัดขยะที่อยู่ใจกลางเมืองก็ไม่มีประเทศไหนทำกันหรอก มีแต่เขาจะผลักดันออกไปนอกเมือง แต่บ้านเรากลับจะเอามาไว้ที่ใจกลางเมือง ตนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน มีแต่โครงการของผู้ว่าสมัครคนนี้ จึงอยากถามว่าชาวบ้านที่จะถูกเวนคืน พวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนกัน ซึ่งทม.ก็ยังไม่มีการตอบสำหรับเรื่องนี้เลย

โดยในวันที่ 2 มี.ค. 47 จะมีบริษัทเอกชนยื่นซองประมูลโรงกำจัดขยะมูลค่ากว่า 696 ล้านบาท ชาวบ้านได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จะออกไปคัดค้าน การยื่นซองประมูลการสร้างโรงงานอัดขยะที่เขตบางซื่ออย่างแน่นอน

นายจิตสันติ ธนโสภณ ผู้จัดการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ที่เงื่อนไขของกม.ทางรถไฟเป็นผู้ให้กม.เขาเท่านั้น ทางการรถไฟก็ได้ติดตั้งเรื่องนี้แล้วว่า ไม่ควรทำ เพราะอาจจะถูกกระแสต่อต้าน แต่กทม.ไม่เชื่อและบอกว่าจะรับไปดำเนินการได้ ซึ่งกทม.เป็นผู้ควบคุมเรื่องกฎหมายเมื่อขอมมา การรถไฟก็ต้องให้

ขณะที่นายภูgul เสืองามเอี่ยม ว่าที่ประธานชุมชนสิ้นน้ำเงิน 3 กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการมาทำตรงนี้ และส.ก.สมพงษ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ที่ชาวชุมชนเป็นผู้เลือกมา และเป็นผู้รู้เรื่องน้อย่างดี แต่ไม่มาบอกกล่าว หรือประชุมหรือกับชาวชุมชนเลย ซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านไม่พอใจอย่างยิ่ง

## ■ ชาวชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.47 เวลา 17.30 น. ชุมชนสิ้นน้ำเงิน 3 ย่านถ.ประชากรราษฎร์สาย 1 พระรามหก ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานบำบัดจัดขยะในเขตบางซื่อ ซึ่งมีผู้นำและตัวแทนชุมชนกว่าสิบชุมชนนับพันคนในเขตบางซื่อ และนางลลิตา ฤกษ์สำราญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ